



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

<https://bit.ly/2IU4U6t>



ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา
โดยคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ และมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายเฉลา พวงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศและมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ ดังนี้

- โรงเรียนบ้านห้วยหมู(อมรรวมรัตรราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศโดยมีนางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมู(อมรรวมรัตรราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสรุปว่า โรงเรียนบ้านห้วยหมู (อมรรวมรัตรราษฎร์บำรุง) เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีนักเรียนรวม ๒๘๓ คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมิน O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ในลำดับที่ ๑๓ จากโรงเรียนทั้งหมดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีคะแนนเฉลี่ยคะแนนร้อยละ ๕๑.๒๖ จัดอยู่ในลำดับที่ ๕ ของโรงเรียนขนาดกลาง เป็นโรงเรียนโครงการหลักสูตร ESE (English Bilingual Education) การสอนสองภาษาในวิชาศิลปะ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา และเป็นโรงเรียนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Dlit) ครุครบชั้น เป็นต้น



- โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพ ๑๐๔ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยมี จำลิสโท พิสิทธ์ เอกดำรงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ ๑๐๔ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสรุปว่า โรงเรียนบ้าน



นาคอกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน จำนวน ๗๓ คน ซึ่งอยู่ในขอบข่ายโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๑๒๐ คน ที่อาจจะต้องถูกควบรวมกับโรงเรียนอื่น จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แสดงข้อคิดเห็นตรงกันว่าไม่ควรมีการควบรวมเพราะการควบรวมอาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนที่ต้องเดินทางไกลจากที่พักอาศัยซึ่งอนาคตอาจส่งผลให้เด็กไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้และต้องหยุดการเรียนในที่สุด และควรจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะมาสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนต่อไป

- โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้ศึกษาดูงานและรวมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาโดยมี นายสุรินทร์ สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย



เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนนีพันปีหลวง โรงเรียนจึงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและแนวพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนนีพันปีหลวง มาบูรณาการทั้งในการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของประเทศ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมชนนีพันปีหลวง ผู้พระราชทานนามโรงเรียน “บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย” โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาที่จัดสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณลักษณะสำคัญ ๓ ประการ ประกอบด้วย ๑) มีจินตนาการ (Imagination) ๒) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และ ๓) มีวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านดนตรี ด้านกีฬา ทักษะชีวิต และ ทักษะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น

